



ข่าว

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

มสธ. ลงนามความร่วมมือ 22 หน่วยงาน เป็นแกนกลางสร้างหลักสูตรการเรียนรู้อาชีพทางไกล “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตั้ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 22 หน่วยงาน ร่วมเป็นภาคีพัฒนาการศึกษาทางไกลหลักสูตร “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบสารคดี

นายปรีชา กิมเฉียง ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้อาชีพทางไกล “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 22 หน่วยงาน ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดหวังใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและปฏิบัติในการเรียนการสอนพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำรงชีวิต เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักของสหกรณ์ มีความสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งให้ประชาชนอยู่ดี กินดี สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักของสหกรณ์แล้ว มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านคือ **ด้านความพอประมาณ** สหกรณ์มีความพอประมาณโดยยึดมั่นการเดินทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางหนึ่งทางใด ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น **ด้านความมีเหตุผล** สหกรณ์ดำเนินงานอย่างมีเหตุผล สหกรณ์มีค่านิยม มีอุดมการณ์ มีหลักการ และวิธีการของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะเน้นให้สร้างความสมดุลกันระหว่างรายได้ของสหกรณ์ ความชำนาญของสหกรณ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการจัดการระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบของการพัฒนาสหกรณ์ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน **ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว** สหกรณ์มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองเพื่อความมั่นคง และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ โดยเน้นเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก สหกรณ์กับสหกรณ์ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดหวังใช้หลักสูตร “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หากสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรใด สนใจหลักสูตรการเรียนรู้อาชีพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสำนักการศึกษา ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7725-6